

## ประเทศไทย: กลุ่มรองคณงานข้ามชาติและนักกิจกรรมด้านสิทธิแรงงาน

องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานธุรกิจ สมาชิกรัฐสภา 87 คน

เรียกร้องนายกรัฐมนตรีไทยให้คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิด้านแรงงาน

(กรุงเทพ 19 กันยายน 2560) รัฐบาลไทยควรลดการเอาผิดทางอาญาต่อความผิดฐานหมิ่นประมาท และคุ้มครองสิทธิของคณงานข้ามชาติชาวเมียนมาทั้ง 14 คน และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ

จากการตกเป็นเป้าการฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญาและข้อหาอื่น ๆ

เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิด้านแรงงาน ฟอรั่ดีฟายไรต์กล่าวในวันนี้

ฟอรั่ดีฟายไรต์และองค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานธุรกิจ สมาชิกรัฐสภาอีก 86 คน

ได้เผยแพร่**จดหมายเปิดผนึก**ในวันนี้ถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาของประเทศไทย เรียกร้องให้รัฐบาลไทย

“ดำเนินมาตรการเชิงรุกโดยทันที” เพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออก สิทธิด้านแรงงาน

และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

“หน่วยงานธุรกิจในประเทศไทยได้หันมาใช้การฟ้องคดีหมิ่นประมาทมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์ และเพื่อเบี่ยงประเด็นจากข้อกล่าวหาว่ามีการกระทำผิดร้ายแรง” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้อำนวยการบริหารฟอรั่ดีฟายไรต์กล่าว “ทางการไทยต้องลุกขึ้นปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิของแรงงาน”

บริษัทธรรมเกษตร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฟาร์มเลี้ยงไก่ของคนไทย [ได้ฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่อคณงาน 14 คนเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559](#) โดยกล่าวหาว่าคณงานเหล่านี้ทำให้บริษัทเสียชื่อเสียง

เนื่องจากการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559

ศาลแขวงดอนเมืองที่กรุงเทพฯ มีกำหนดพิจารณาคดีของบริษัทธรรมเกษตร จำกัดต่อคณงานในวันที่ 4 ตุลาคม 2560

ในคำร้องต่อกสม. คณงานอ้างว่าทางบริษัทไม่จ่ายค่าแรงขั้นต่ำและไม่จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา

บังคับให้คณงานต้องทำงานเกินเวลาหลายชั่วโมง และมีการขีดเอกสารประจำตัวของคณงานไว้ด้วย ในวันที่ 14 กันยายน

ศาลฎีกาของไทยพิพากษาขึ้นตามคำสั่งศาลชั้นต้นให้บริษัทธรรมเกษตร จำกัดจ่ายเงินจำนวน 1.7 ล้านบาท

เป็นค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิของคณงานทั้ง 14 คน

บริษัทธรรมเกษตร จำกัดได้ฟ้องคดีต่อนายแอนดี้ ฮอลล์ (Andy Hall) นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวอังกฤษ เมื่อวันที่ 4

พฤศจิกายน 2559 กล่าวหาว่ามีการหมิ่นประมาททางอาญา และการละเมิดพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พ.ศ.2550 จากการโพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงานของคณงานข้ามชาติทั้ง 14 คน

ศาลอาญากรุงเทพใต้จะทำการไต่สวนมูลฟ้องในคดีนี้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

จดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้สำนักนายกรัฐมนตรี “ประกันสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกของคณงาน

นักกิจกรรม และบุคคลอื่น ๆ ที่รายงานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิแรงงาน โดยบริษัทต่าง ๆ

ในระหว่างการดำเนินงานธุรกิจ” และให้ลดการเอาผิดทางอาญากับความผิดฐานหมิ่นประมาท

จดหมายดังกล่าวยังเรียกร้องให้รัฐบาลไทยบังคับใช้ข้อบทเพื่อคุ้มครองสิทธิด้านแรงงานสำหรับคณงานทุกคน

รวมทั้งคณงานข้ามชาติ

“พลเอกประยุทธ์ควรทำตามสัญญาของเขาที่จะประกันให้หน่วยงานธุรกิจของไทย

ปฏิบัติตามสิทธิขั้นพื้นฐานและการคุ้มครอง

ทั้งนี้ควรเริ่มจากการบังคับใช้สิทธิด้านแรงงานและการคุ้มครองสิทธิของแรงงานที่จะยื่นเรื่องร้องเรียน” เอมี่ สมิทกล่าว  
“ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลในการพิจารณาว่าคดีต่อคนงานนี้ว่า อาจจะไม่มียุติใดๆ”